
 

 

 

Q&A OPP Day Q1/2565 
วนัที ่24 พฤษภาคม 2565 

 
1.1 ณ ปัจจุบัน Backlog ของ Blue Solutions มีอยู่เท่าไหร่ และจะรับรู้รายได้ในปีนีอ้ย่างไรบ้าง และปีนี ้Blue 
Solutions มีงานทีจ่ะเข้าร่วมประมูล/น าเสนอ ที่น่าสนใจอะไรเพิม่เข้ามาบ้าง  
ตอบ 

ปัจจุบนั Blue Solutions (“BS”) มี Backlog ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ประมาณ 389 ลา้นบาท โดยจะมีการ
รับรู้รายไดท้ั้งหมดประมาณ 344 ลา้นบาทภายในปี 2565 โดย BS มีเป้าหมายรายไดปี้ 2565 ท่ีประมาณ 400- 
700 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่ปีน้ี BS มีโอกาสท าไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้และในส่วนของอตัราก าไรสุทธิ อยูท่ี่
ประมาณ 10%  แผนปีน้ี BS มีการเตรียมจะเขา้ประมูลงานโครงการมูลค่ารวมประมาณ 1,000 ลา้นบาท 
คาดการณ์วา่รายไดมู้ลค่า 300-400 ลา้นบาท จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั Unman Substation ซ่ึงจะเป็นการน า
อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เขา้มาช่วยในเร่ืองของการพฒันาระบบไฟฟ้าหรือระบบผลิตไฟฟ้า โดยงานโครงการน้ี 
BS มีศกัยภาพอยา่งมาก และเป็นพื้นท่ี Blue Ocean ท่ีผูป้ระกอบการผลิตไฟฟ้าเร่ิมใหค้วามสนใจ  

BS มีความเช่ียวชาญด้าน Digital Transformation, Consultation และยงัมองหาโอกาสควา้งาน
พฒันาระบบ SAP ขนาดใหญ่ ซ่ึงเสริมสร้างความแขง็แกร่งดว้ยโปรไฟล ์ของ ITEL หรือบริการของ ITEL ท่ี
เป็นผูถื้อหุ้นจะช่วยเป็นใบเบิกทางท าให้ BS สามารถท่ีจะเขา้ไปด าเนินงานในส่วนน้ีไดง่้ายข้ึน และจะเกิด
Synergy ในอนาคต 

 
1.2 รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย 1,778 ล้านบาท และรายได้ค้างรับจากงานบริการ
โครงข่าย 1,086 ล้านบาท มีการรับช าระคืนอย่างไรบ้าง  
ตอบ 

รายไดค้า้งรับส่วนใหญ่เป็นของโครงการของ USO1 USO2 เป็นหลกั มูลค่ารวมประมาณ 995 ลา้น
บาท ในขณะท่ีรายไดค้า้งรับของ Drone และ Anti-Drone อยู่ท่ีประมาณ 634 ลา้นบาท โดยในส่วนของ
โครงการ USO1 USO2 บริษทัฯ ไดเ้ก็บเงินมาแลว้ในเดือน พ.ค. ประมาณ 100 ลา้นบาท และคาดวา่จะ
สามารถเก็บเงินไดเ้พิ่มในเดือนหนา้อีกประมาณ 120 ลา้นบาท ในส่วนของโครงการ Drone และ Anti-Drone 
บริษทัฯ เร่ิมมีการเร่ิมทยอยส่งมอบ Anti-Drone หรือระบบตรวจจบัและต่อตา้นอากาศยานไร้คนขบั ให้กบั
หน่วยงานและทดสอบระบบเพื่อรองรับการใชง้านจริง ล่าสุดบริษทัฯ ไดน้ าระบบน้ีไปแสดงท่ีสิงคโปร์ โดย
มีผูใ้หญ่จากหลายประเทศมาเยีย่มชมไม่วา่จะเป็นประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และเห็นถึงศกัยภาพของ
บริษทั เพราะฉะนั้นระบบน้ีไม่ใช่แค่ในประเทศสามารถท่ีจะสามารถใชง้านได ้แต่ในตอนน้ีต่างประเทศเร่ิม
ใหค้วามสนใจ โดยเป้าหมายของบริษทัฯ คือจะโฟกสักบั New S-Curve 

 



 

 

1.3 ความคืบหน้างาน USO/TOT และ Courses Online จะเร่ิมประมูลในช่วงใด 
ตอบ 

ความคืบหนา้ของงานโครงการ Course Online มีการด าเนินการและผลกัดนัให้เขา้สู่กระบวนการ
ประชาพิจารณ์ คาดวา่เร็ว ๆน้ี จะมีการข้ึนประชาพิจารณ์และเม่ือโครงการดงักล่าวไดข้ึ้นประชาพิจารณ์แลว้
บริษทัฯ จะส่งข่าวให้กับนักลงทุนได้รับทราบต่อไป ส าหรับงานโครงการ USO TOT อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานเพื่อผลกัดนัข้ึนประชาพิจารณ์คาดวา่หลงัจากน้ีจะข้ึนประชาพิจารณ์ไดท้ั้งหมด ภายใน1-2 เดือน
จากน้ี คาดจะมีข่าวการประมูลในโครงการดงักล่าว  

บริษทัฯ มัน่ใจในศกัยภาพในการรับงานโครงการ Course Online เพราะบริษทัฯ เช่ียวชาญในพื้นท่ี
ไหน บริษทัฯ ก็จะโฟกสัในพื้นท่ีนั้น ในงานโครงการ USO TOT บริษทัฯ เช่ือวา่หน่วยงานเองตอ้งการคนท่ี
เคยท างานมาก่อนแลว้และสามารถส่งมอบงานไดต้รงตามกรอบเวลา ซ่ึงบริษทัฯ ไดพ้ิสูจน์ศกัยภาพในส่วน
น้ีมาแลว้ 
 
2. บริษัทได้รับผลกระทบจากการปรับขึน้ค่าไฟฟ้าบ้างไหมครับ จะกระทบ Profit Margin ของธุรกจิ Data 
Service บ้างไหม 
ตอบ 

บริษทัฯไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งประมาณนึง แต่ไม่ไดเ้ป็นนัยยะส าคญัมาก มากในธุรกิจ Data 
Service เพราะไฟฟ้าท่ีมีการกระจายไปยงับริการของลูกคา้ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีการลงทุนในเร่ืองของตวั
อุปกรณ์ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยช่วงท่ีไม่มีการใชง้านจะมีการ Down ระบบในส่วนน้ีสามารถท่ี
จะบริหารจดัการและลดค่าไฟฟ้าได ้แต่บริษทัฯ มองวา่การข้ึนของค่าไฟฟ้า บริษทัฯ มีแผนการพฒันาระบบ
การบริหารท่ีค่อนขา้งชดัเจน ในธุรกิจของ Data Center บริษทัฯ ไดด้ าเนินการในเร่ืองของ Fix price กบั
ลูกคา้บางราย ซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ เพราะค่า Ft ของค่าไฟฟ้าเพิ่มข้ึน บริษทัฯ ก็ไดรั้บผลกระทบ ทั้งน้ีค่า
ไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนมายงัไม่ไดท้  าใหบ้ริษทัฯ ขาดทุนในส่วนของค่าไฟฟ้า แต่ส่งผลให ้Margin บริษทัฯ นอ้ยลง 

 
3.1 ทศิทางผลงานในไตรมาส 2/2565 มีโอกาสดีกว่าช่วงเดียวกนัปีก่อนหรือไม่ เพราะอะไร  
ตอบ  

ทิศทางผลงานในไตรมาส 2/2565 บริษทัฯ น่าจะสามารถท าได้ดี เพราะธุรกิจของบริษทัฯ เป็น
ลกัษณะ Recurring ซ่ึงจะมีโอกาสท่ีจะเติบโตสูงข้ึนในทุกไตรมาส อีกทั้งบริษทัฯ มีการลงนามในสัญญา
ใหม่ๆ เขา้มาเพิ่มข้ึน และมีการทยอยส่งมอบอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯสามารถรับรู้รายได้ท่ี
เพิ่มข้ึนในไตรมาส 2 
  
 
 



 

 

3.2 เป้ารายได้ปี 65 ยงัมองเติบโตราว 30% จากปีก่อนหรือไม่ เพราะอะไร 
ตอบ   

เป้าหมายปี 2565 บริษทัฯ มองการเติบโตประมาณ 30% ตั้งเป้ารายไดอ้ยูท่ี่ 3,200 ลา้นบาท และ ณ 
ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัคงเป้าหมายเดิม เพราะเป้ารายไดอ้ยู่ท่ี 3,200 ลา้นบาท จะเป็นบนัไดท่ีท าให้ บริษทัฯ โต
ไปสู่ 5,000 ลา้นบาท ปัจจยัการเติบโตไปตามเป้าหมาย เช่น บริษทัฯ มีการร่วมทุนกบั ETIX  ในการขยาย 
Data Center ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยท าให้ธุรกิจของบริษทัฯ สามารถไปสู่ 5,000 ลา้นบาทได ้และการท่ี
บริษทัฯ เขา้ไปถือหุ้นในบริษทั บลู โซลูชัน่ จ  ากดั และร่วมกนัพฒันาโซลูชัน่ต่าง ๆ ท่ีเป็น New S-Curve 
ดงันั้นเป้าหมายรายไดท่ี้ 3,200 ลา้นบาท เป็นเป้าหมายท่ีบริษทัฯ ตอ้งไปให้ถึงเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นวา่แผนท่ี
บริษทัฯ วางไวส้ามารถท่ีจะท าตามเป้าหมายได ้

 
 4. การเปลีย่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีผลกระทบอะไรต่อบริษัทไหม 
ตอบ   

บริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร โดยบริษทัฯ ขอช้ีแจงว่า 
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นท่านไหน บริษทัฯ สามารถท างานบูรณาการไปกบันโยบายได ้ และถา้
นกัลงทุนไดไ้ปดูนโยบายของท่านผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่มีการให้ความส าคญั
ในประมาณ 6 เร่ืองหลกั โดยในใน 6 เร่ืองน้ีมีเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อยูห่ลายเร่ือง ยกตวัอยา่งเช่น ความ
ปลอดภยั ซ่ึงในส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบักลอ้งวงจรปิดท่ีจะเขา้มาช่วยดา้นความปลอดภยั หรือเป็นเร่ืองของการ
แจง้เหตุต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัฯ ได้มีการให้บริการอยู่แล้วในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 พื้นท่ี รวมไปถึง
โครงการต่างๆ ในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการพฒันาเร่ืองของการเช่ือมต่อ และการติดตั้ง WIFI ในโรงเรียน ส่ิง
เหล่าน้ีจะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวโยงกนั เพราะฉะนั้นบริษทัฯ ค่อนขา้งเช่ือวา่นโยบายของผูว้า่เอง หรือแมว้า่จะเป็น
ระดบัจงัหวดัหรือระดบัประเทศ บริษทัฯ ก็จะด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายนั้น 

 
5. เป้าปีนี ้3,200 ล้านบาท แบ่งเป็น Non-Recurring, Recurring สัดส่วนอย่างไร 
ตอบ  

 บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายท่ีจะอยูส่ัดส่วนประมาณเดิมประมาณ 50:50, 60:40 โดยมีการมุ่งสู่เป้าหมายท่ี 
80:20  แบ่งเป็น Recurring 80%  และ Non-Recurring 20%  
 
6. การขยายลูกค้า ของ AIS Fiber และ True Internet มีผลกบั ITEL มากน้อยแค่ไหน 
ตอบ   

ตลาด Data Service ท่ีบริษทัฯ ให้บริการ เป็นตลาดทางดา้น B2B โดยขอบเขตการให้บริการจะเป็น
การโฟกสัตลาดท่ีแตกต่างจาก AIS Fiber และ True Internet โฟกสัดา้นตลาดเป้าหมาย B2C เป็นหลกั หรือ
ตลาดคอนโด ตลาดบา้น ตลาดท่ีกล่าวมาขา้งตน้หากมีการขยายโครงข่ายไม่วา่จะเป็นส่วนท่ีเป็น Last Mile ท่ี



 

 

ไปตามบา้นต่างๆ หรือเป็นส่วนท่ีเป็นเส้นทางหลกัของระบบเน็ตเวิร์ก (Core Backbone) บริษทัฯ เช่ือว่า
บริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูรั้บเหมาหรือผูติ้ดตั้งท่ีมีศกัยภาพและสามารถท่ีจะท างานให้เสร็จตามก าหนดท่ี AIS 
หรือ True วางแผนเอาไว ้เพราะฉะนั้นการขยายลูกคา้ของทั้ง AIS Fiber และ True Internet จะช่วยท าให้
บริษทัฯ ไดรั้บงานเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 
 
7. แนวโน้มการส่งมอบงาน Installation ในไตรมาส 2/2565 และช่วงทีเ่หลือของปีเป็นอย่างไรบ้างครับ? งาน 
Installation มี Seasonal อย่างไรบ้าง? 
ตอบ   

การให้บริการดา้นงาน Installation มี Seasonal ในตวัเน้ืองาน บริษทัฯ ไดมี้แผนการส่งงานในปีน้ี
ประมาณ 1,054 ลา้นบาท ส าหรับงาน Installation จะเป็นลกัษณะงานท่ีมี Seasonal เป็นปกติอยูแ่ลว้ ตามการ
ส่งมอบงาน บริษทัฯ ขอช้ีแจงนกัลงทุนว่าถา้มองภาพใหญ่บริษทัฯ คาดว่ารายไดจ้ากงาน Installation ทั้งปี 
1,000 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่จะสามารถท าตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้รวมไปถึงการเซ็นสัญญาใหม่ๆ เขา้
มาประมาณ 700-800 ลา้นบาท  
 
8. เป้าหมายรายได้และ Backlog คงเหลือที ่Present เป็นเฉพาะของ ITEL ไม่รวม Blue Solution ใช่ไหม?  
ตอบ   

เป็น Backlog ของ ITEL ไม่รวม Blue Solutions โดย Blue Solutions มี Backlog ประมาณ 389 ลา้น
บาท โดยเป็นรายไดรั้บรู้เดิมท่ีจะมีการรับรู้ในช่วงท่ีเหลือของปี 2565 ไม่รวมงานใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาไม่นอ้ย
กวา่ 900-1,000 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่รายไดจ้ะทยอยเขา้มาเพิ่มในส่วนน้ี 
 
9.1 Backlog ปีนีม้ีอยู่เท่าไหร่ 
ตอบ 

  Backlog ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 อยูท่ี่ 3,563 ลา้นบาท บริษทัฯ คาดวา่ในช่วงไตรมาสท่ี 2 และไตรมาส
ท่ี 3  ถา้รายไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีเราวางไว ้บริษทัฯ จะมีงานใหม่เพิ่มข้ึนประมาณเกือบ 700-1,000 ลา้น
บาท ตามเป้าท่ีบริษทัฯ วางเอาไว ้ส าหรับบริการดา้น New S-curve  บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นท่ีบริการดงัน้ี 
Drone & Anti-Drone, Social Data & Social Analytic, Security Analytics เพื่อดูแลดา้นความปลอดภยัอยา่ง
ครบวงจร เช่น กลอ้ง CCTV รวมไปถึงเร่ืองธุรกิจ Tele of Everything ซ่ึงทั้ง 4 ดา้นน้ีจะเขา้มาเติมเต็มในส่วน
ของ Backlog ไม่วา่จะเป็น Recurring หรือ Non-Recurring ของบริษทัฯ  
 
 
 
 



 

 

9.2 ส าหรับการเข้าซ้ือกจิการนะครับจะมีข่าวดีซ้ือบริษัทอ่ืนแบบ บลู โซลูช่ันอกีหรือไม่ 
ตอบ 

บริษทัฯ ขอช้ีแจง้วา่ในการเขา้ซ้ือกิจการ บริษทัฯ ตอ้งการหาบริษทัท่ีผลประกอบการเป็นบวกและ
สามารถท่ีจะผลกัดนัเขา้ตลาดได้ รวมไปถึงตอ้งเกิดการ Synergy กนัได ้และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจะเขา้ซ้ือ
นั้น ตอ้งมีธรรมาภิบาลนการบริหารธุรกิจ 

 ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ  ตอ้งท าการศึกษาโอกาสทางธุรกิจอยา่งครบถว้น การท่ีบริษทัฯ เขา้ซ้ือกิจการ
ของ บลู โซลูชัน่ บริษทัฯ มองวา่ บลู โซลูชัน่  เป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีครบทุกอยา่ง เม่ือเร่ิมเขา้ไปถือหุ้น ITEL 
เร่ิมเขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นการท า Management Meeting ท า Town hall ร่วมกนั
กบับลู โซลูชัน่ และทีมของ ITEL มีการวางแผนสร้าง Synergy ให้เกิดข้ึนระหว่างกนัไม่ว่าจะเป็น ดา้น
การเงิน และดา้นการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงแผนการเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์มีการวาง Road Map ท่ีค่อนขา้ง
ชดัเจน ซ่ึงบริษทั บลู โซลูชัน่ จ  ากดั จะเป็นบริษทัตน้แบบท่ีจะท าให้ ITEL สามารถท่ีจะวางแผนธุรกิจ ไดว้า่
ในอนาคต  ITEL  จะผลกัดนับริษทัฯ ไปไหนมุมไหน  

การเขา้ไปซ้ือกิจการอ่ืน ITEL ยงัมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอ อยากให้นกัลงทุนท่ีลงทุนใน 
ITEL เช่ือมัน่ในวสิัยทศัน์ของบริษทัฯ และในวสิัยทศัน์ของคณะกรรมการ  ถา้มีบริษทัฯ ไหนท่ีทางนกัลงทุน
เห็นว่าเข้าข่ายหรือว่าหรือว่าเก่ียวโยงหรือว่าน่าสนใจ ITEL ก็ไม่ปิดรับโอกาสต่างๆ ปัจจุบนั ITEL 
ตั้งเป้าหมายรายไดท่ี้ 5,000 ลา้นบาท และพร้อมเดินหนา้สู่เป้าหมาย และถา้มีบริษทัใดๆ ท่ีน่าสนใจหรือวา่มี
บริษทัอะไรท่ี ITEL ก าลงัศึกษาอยูก่็จะน าเรียนให้กบันกัลงทุนไดรั้บทราบผา่นทางช่องทางต่างๆ ITEL เอง
ยงัเป็นบริษทัท่ีมุ่งมัน่ในการบริหารและการน าส่งบริการต่างๆ ท่ี ITEL ไดส้ัญญากบันกัลงทุนไว ้รวมไปถึง
ลูกคา้ของ ITEL เพราะบริษทัฯ จะเป็นบริษทัฯ ท่ีตอ้งการเติบโตต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ซ่ึงนกัลงทุนจะเห็นได้
แลว้จากการท่ีบริษทัฯ  มีผลประกอบการในแต่ละปีท่ีผา่นมารวมไปถึงแผนการด าเนินงานท่ีบริษทัฯ ไดย้ึด
มัน่ ไม่ใช่เพียงแต่ประกาศ แต่บริษทัฯ สามารถด าเนินการได ้ 

 
10. หลงัจากการขาย Data Center เขา้กอง REIT จะมีการเปล่ียนแปลงในการบนัทึกรายไดแ้ละก าไรของ 
Data Center ในงบการเงิน ITEL อยา่งไร 
ตอบ   

ไม่มีการเปล่ียนแปลงในการบนัทึกรายไดแ้ละก าไรของ Data Center ในงบการเงิน ITEL 
 
11. จะมีข่าวดีซ้ืออบริษัทอ่ืนแบบ Blue Solution อกีหรือไม่ 
ตอบ ถา้มีข่าวการซ้ือบริษทัฯ จะแจง้ทางนกัลงทุนอีกคร้ัง 


